

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ นำรายชื่อบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีอื่น
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

นำเสนอเมื่อ : 29 มิ.ย. 2558

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ นำรายชื่อบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีอื่น
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน
2558

ในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
จากบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

การนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกในบัญชีอื่น ให้ทำได้โดยการตกลงยินยอมของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี และ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

การขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก
ที่ตรงตามความต้องการและความจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มีตำแหน่งว่างและมีอัตราเงินเดือนตามกรอบอัตรากำลังที่
ก.ค.ศ. กำหนด เท่ากับจำนวนที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

การขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันก่อน
หากไม่มีให้ขอใช้บัญชีจาก
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง หากไม่มี
ให้ขอจากบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาในภูมิภาค
หากในภูมิภาคเดียวกันไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ให้ขอจากภูมิภาคอื่นที่ใกล้เคียง

ในส่วนของการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ซึ่ง
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ว
าง 760 อัตรา ใน 168 เขตนั้น
ที่ประชุมเห็นว่าการให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
จะทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าในเรื่องงบประมาณและมีความเสี่ยงในการจ
ัดสอบข้อสอบ จึงเห็นชอบให้
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ ภาค ก
(ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน)
โดยให้ส่วนราชการกำหนดโครงสร้างการออกข้อสอบสำหรับการคัดเลือก
อก และกำหนดตารางการสอบคัดเลือก ดังนี้

- วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ภาค ก
ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ภาค ข
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

- วันที่ 22 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2558 ภาค ค
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

- วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ภาค ค สอบสัมภาษณ์

ที่มา [ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ](#)